



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: จิ้งหรีดทางเลือกเพิ่มรายได้	ไทยรัฐ
2. แก้วมาตรากฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ	ฐานเศรษฐกิจ
3. แล้งต้นข้าวเหนียวฟุ้ง1.5หมื่น/ตัน	ฐานเศรษฐกิจ
4. สืบสานอาชีพหม่อนไหมจากภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย'นวัตกรรม'	คมชัดลึก
5. ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.กองทุนเกษตรกร	มติชน
6. สืบสานศาสตร์พระราชา-พระราชินี	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: วันถ่ายทอดเทคโนโลยี	แนวหน้า
8. คอลัมน์: บนความเคลื่อนไหว: 'ปชป.-ภท.'เกมต่อรอง'3ทางเลือก'วัดใจ	กรุงเทพธุรกิจ
9. ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ 'สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่'	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: จิ้งหรีดทางเลือกเพิ่มรายได้

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22401 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



นับแต่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) บอกให้ชาวโลกได้รู้ทั่วกันว่า จิ้งหรีดเหมาะที่จะเป็นอาหารโปรตีนใหม่ ของประชากรโลก ความนิยมในการบริโภคแพร่หลายไปทั่วโลก ส่งผลให้จิ้งหรีดในบ้านเราที่เคยเป็นแค่อาหารของคนในชนบท นำมาทอด คั่ว ถูกพัฒนามาทำเป็นลาบ บรรจุกระป๋อง ไปจนถึงขึ้น ทำเป็นแป้งผสมขนมปัง เบเกอรี่ ส่งไปขายต่างประเทศกันเลยทีเดียว การเลี้ยงจิ้งหรีดเลยเป็นอาชีพหรือสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถสร้างอาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้กับเกษตรกรได้ **นายอภิจ วัฒนจิระวัฒน์** ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงผลการสำรวจ



การเลี้ยงจิ้งหรีดใน จังหวัดขอนแก่นพบว่า แหล่งที่มีการเลี้ยงสำคัญ อยู่ที่บึงแสนดอขนาดใหญ่ อ.น้ำพอง มีประชากร 98 ครัวเรือน เลี้ยง จิ้งหรีด 65 ครัวเรือน จิ้งหรีดที่เลี้ยง

มี 2 ชนิด คือ จิ้งหรีดทองคำ...จิ้งหรีดแดงทองลาย (ตะดิง)

นายเพชร วงศ์ธรรม อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนตอ เกษตรกร ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง ให้ข้อมูล จิ้งหรีดทองคำ ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 40-45 วัน จำหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับซื้อ ถึงฟาร์มในราคา กิโลกรัมละ 100 บาท...ส่วน จิ้งหรีดแดงทองลาย ใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละ 45-50 วัน ขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 80 บาท

ในระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ถึง 6 รุ่น มีต้นทุนการเลี้ยง เฉลี่ย กก.ละ 41 บาท...เกษตรกรมีกำไรจากการขายจิ้งหรีดเฉลี่ย รุ่นละ 27,244 บาท หรือปีละ 163,464 บาท

ที่สำคัญการเลี้ยงจิ้งหรีดยังเป็นอาชีพที่ใช้แรงงาน ในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องมีการจ้างแรงงาน สามารถสร้างรายได้ที่ มั่นคงให้กับครอบครัว และปัจจุบันกำลังเดินหน้าพัฒนาฟาร์มจิ้งหรีด ให้ได้รับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้วางใจในการ บริโภคจิ้งหรีด

สำหรับท่านที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ 08-1060-9186 อดีตผู้ใหญ่บ้าน เพชร วงศ์ธรรม อินทียให้คำปรึกษา.

ส-เส-๓

แก้มตรากฎหมายกองทุนฟื้นฟู

กรมไฟฟ้าแก้มกฎหมายกองทุนฟื้นฟู 3 มาตรา วางหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนขยายวาระผู้ทรงคุณวุฒิ-ผู้แทนเกษตรกร และเปิดทางตั้งสำนักงานสาขากองทุนเพื่อความคล่องตัว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) ที่ประชุมกรม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่...) พ.ศ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ต่อไป ทั้งยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ กฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และ

สำนักงานสภาพัฒน์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ

1.กำหนดให้การชำระหนี้แทนเกษตรกร ทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลค้ำประกันได้กำหนดวิธีการในการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจน โดยให้กองทุนชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น

2.แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจากคราวละ 2 ปีเป็น 4 ปี สำหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตำแหน่งให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้สำนักงานดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อ

ประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง และ

3.แก้ไขสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ มติกรม.ดังกล่าว มีขึ้นในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง และสนช.หยุดรับเรื่องเข้าพิจารณาแล้ว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จ ส่งให้กรม.ชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง เพื่อพร้อมส่งเข้ากระบวนการนิติบัญญัติได้ทันทีต่อไป ■

แล้งต้นข้าวเหนียวพุ่ง1.5หมื่น/ตัน

ภัยแล้งต้นราคาข้าวเปลือกเหนียวทุบสถิติใหม่พุ่งตันละ 1.4-1.5 หมื่นบาท นายโรงสีชี้ไม่เพียงพอบริโภคในประเทศ คาดต้นราคาสูงต่อเนื่อง ค่าข้าวโลก 4 เดือนแรกยังซบเซา อินเดียริงเบอร์ 1

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ราคาข้าวเหนียวว่า ผลผลิตมีน้อยในรอบปีนี้ เนื่องจากชวานาหันไปปลูกข้าวหอม



▲ เกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์

มะลิเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาดี ส่วนนาปรังในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับความต้องการใช้ข้าวเหนียว เพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งการนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารทำให้ราคาข้าวเหนียว(ข้าวสาร)อยู่ที่ตันละ 2.7-2.8 หมื่นบาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวความชื้น 14% อยู่ที่ 1.4-1.5 หมื่นบาทต่อตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จาก

ราคาที่สูงคาดจะเป็นแรงจูงใจให้ชวานาปลูกข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้

“ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% แนวโน้มราคาปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ตลาดปลายทางชะลอคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ดีจากความต้องการใช้ในประเทศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ราคาลดลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1 แนวโน้มราคาทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว อีกทั้งยังมีความต้องการใช้ภายในประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงการกำหนดเป้าหมายส่งออกข้าวของไทยที่ 10 ล้านตันปีนี้ เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ขณะที่การค้าข้าวโลกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 ยังคงซบเซา โดยข้าวไทยความต้องการซื้อจากประเทศคู่ค้ามีน้อย โดยเฉพาะตลาดเอเชีย

เช่นเดียวกับข้าวอินเดียนความต้องการซื้อจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างบังกลาเทศและศรีลังกาลดลง และข้าวเวียดนาม ความต้องการนำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักลดลง จากจีนที่กำหนดมาตรการนำเข้าข้าวที่เข้มงวด

ช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ อินเดีย ยังคงส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 3.29 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ ไทย 2.93 ล้านตัน เวียดนาม 1.86 ล้านตัน ปากีสถาน 1.52 ล้านตัน และสหรัฐอเมริกา 0.99 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 จำนวน 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 58.7 ล้านไร่ รอบที่ 2 จำนวน 5.37 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.94 ล้านไร่ คาดว่าผลผลิตข้าวรอบ 2 จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคมนี้ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวพื้นที่คิดเป็น 79.97% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ■



ราคาข้าวเปลือกเหนียวความชื้น 14% อยู่ที่ 1.4-1.5 หมื่นบาทต่อตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สืบสานอาชีพหม่อนไหมจากภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย‘นวัตกรรม’

นับเป็นเกษตรกรต้นแบบแห่งปี สำหรับ “โยธกา บุญมาก” หลังกรมหม่อนไหมได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับทราบ โดยเธอได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประจำปี 2562 ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ และได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โยธกา บุญมาก ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกหม่อนทั้งสิ้น จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ปลูกหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ได้ผลผลิตใบหม่อน 2,000-3,000 กก.ต่อไร่ต่อปี เพื่อเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน จำนวน 7 รุ่นต่อปี ได้ผลผลิตเส้นไหม ประเภทไหมน้อย 5.5 กก.ต่อปี และไหมเปลือกนอก 3 กก.ต่อปี สำหรับใช้ผลิตผ้าไหม มีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนบาท

ในปี 2561 เธอมีรายได้จากการจำหน่ายใบหม่อน 37,500 บาท เส้นไหม 11,000 บาท ดักแด้ไหม 2,000 บาท ปุยมูลไหม 5,000 บาท ซามูลไหม 5,000 บาท และผ้าไหม 84,700 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 145,200 บาท บนเนื้อที่แค่ 2 ไร่เศษเท่านั้น

โยธกา ถือเป็นผู้มีความคิดริเริ่มอาชีพหม่อนไหมในหลายๆ ด้าน เช่น การรวมกลุ่มจัดตั้ง “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม” เพื่อจัดทำหม่อนแปลงรวม โดยได้รับการ



สนับสนุนทุนพันธุ์หม่อนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 151 ราย มีหม่อนแปลงรวม 130 ไร่ และเป็นผู้ริเริ่มจัดหาโรงเลี้ยงไหมที่เป็นของส่วนรวม โดยสร้างห้องเลี้ยงไหมไว้ก่อนจำหน่ายให้สมาชิกภายในกลุ่ม ริเริ่มให้มีการประกันราคาดักแด้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดกีดกันดักแด้ นอกจากนี้เธอยังเป็นคนแรกที่น่ามุลไหมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบ “ปุยมูลไหม” โดยนำมุลไหมมาอบแห้ง ก่อนส่งให้สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจจับวิเคราะห์ธาตุอาหาร NPK ก่อนนำมาบรรจุถุงขายและผลิต “ซามูลไหม” โดยนำมุลไหมไปอบแห้งและคั่วด้วยไฟปานกลาง บรรจุซองชา และส่งให้ สวทช. ตรวจสอบ



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 22 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6329

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 114.06 Ad Value: 123,184.80

PRValue (x3): 369,554.40

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สืบสานอาชีพหม่อนไหมจากภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม



การเลี้ยงไหม

วิเคราะห์หาคุณค่าและสารอาหารทางโภชนาการพบว่า มูลไหมมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู โลชั่น เซรั่ม และครีม ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงเท่านั้นโยธกายังมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดสารพิษตกค้าง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการแปลงหม่อนโดยวิธีเขตกรรม โดยการตัดแต่งกิ่งหม่อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชการบำรุงรักษาดินและต้นหม่อน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี การจัดการผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้อบรังไหม และอบมูลไหม การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการผันน้ำมาใช้ในแปลงหม่อนรวม เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าการนำพืชท้องถิ่นมาอ้อมผ้าไหมแทนการใช้เส้นไหม การนำพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาอบรักษาผ้าไหมแทนการใช้สารเคมีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้พวงสาวแบบโบราณพันบ้านด้วยหม้อดินโดยใช้เตาพื้นแทนเตาด่านหรือเตาแก๊สเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำให้ที่ผ่านมามีได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือของศูนย์

“

‘โยธกา บุญมาก’ เกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 ผู้มุ่งมั่น
สืบสานอาชีพหม่อนไหม
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่า
มูลไหม-โปรตีนไหม
สร้างรายได้แก่ชุมชน

”

หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือระดับประเทศในงานมหกรรมไหมไทย (ปี 2550) รางวัลชมเชยในการประกวดผ้าไหมโบราณของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (ปี 2547) เป็นต้น

ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่าจากผลงานและกิจกรรมที่ได้ทำ จะเห็นได้ว่า โยธกา บุญมาก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละมีจิตอาสาทำงานช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครเกษตรกร (หม่อนไหมอาสา) เป็น Smart Farmer หม่อนไหม เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม เป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เมืองสุรินทร์ เป็นเกษตรกรความคิดริเริ่มในด้านต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมในหลากหลายมิติ สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างน่าชื่นชม จนทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2562

นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในอาชีพหม่อนไหมได้เป็นอย่างดี

● สุรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com

‘โยธกา บุญมาก’กับผลงานเด่นด้านหม่อนไหม

● โยธกา บุญมาก อายุ 50 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านพญาราม หมู่ 9 ต.เพ็ชราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผลงานเด่นที่ผ่านมา ได้แก่ ปี 2547 ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดผ้าไหมโบราณของสภาวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์, วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์

จากนั้นวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือระดับประเทศในงานมหกรรมไหมไทย จากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร, ปี 2557 เข้าเฝ้าฯ ถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้ง

เสด็จฯ ณ บ้านฮ้าง ต.เพ็ชราม อ.เมือง จ.สุรินทร์, ปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้านตัวอย่างปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่นระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกจากกรมหม่อนไหมให้เป็นผู้แทนในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ในปีเดียวกัน

ปี 2560 ได้เป็นตัวแทนในฐานะประธานกลุ่มฯ เข้าเฝ้าถวายผ้าไหมแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, เข้าเฝ้าถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อครั้งเสด็จ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอภิตตยาพร “ซนเรย์ อภิตตยา” อ.เมือง จ.สุรินทร์ และได้เข้าเฝ้าถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริกิติ์จุฑาทาภรณ์ เมื่อครั้งเสด็จ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

ปี 2561 ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.กองทุนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. 1.กำหนดให้การชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลค้ำประกัน ได้กำหนดวิธีการในการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจน โดยให้กองทุนชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้ขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น 2.แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร จากคราวละ 2 ปี เป็น 4 ปี สำหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตำแหน่งให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

จะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สำนักงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง และ 3.แก้ไขให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สืบสานศาสตร์พระราชา-พระราชินี

● กษ.จับมือ14หน่วยงานลุยโครงการปลูกป่าฯ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เจริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ในปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงเกษตรฯบูรณาการกับ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยจัดทำ “โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เจริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสเกิดฝน โดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม สร้างฝืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าชุมชน การปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า แหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการปลูกป่าฯ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) พิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้นวันที่ 23 พฤษภาคม ที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ 2) กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชน และ 3) กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค
วันที่: พุธ 22 พฤษภาคม 2562
ปีที่: 40 ฉบับที่: 13904
Col.Inch: 12.20 Ad Value: 15,250
ภาพข่าว: วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน้า: 9(ล่างขวา)
PRValue (x3): 45,750

คลิป: ชาว-ดำ



วันถ่ายทอดเทคโนโลยี : วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ ผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอ
ยางตลาด อีสระ ทินภัทรภิญโญกุล ปลัด อบต.นาเชือก พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day (อ้อย) ปี 2562 และประกาศยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์



กรุงเทพธุรกิจ

บทความเคลื่อนไหว

• ตาราง

'ปชป.-ภท.' เกมต่อรอง '3ทางเลือก' วัดใจ

● ● จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจาก 2 พรรค ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการจับขั้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะในส่วนของ “ค่ายสีฟ้า” ที่แม้จะได้รับสัญญาณมาจากทางฝั่งพลังประชารัฐ ท่ามกลางกระแสข่าวการต่อสายติดโดยยอมประเคนเก้าอี้ “ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ” รวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งว่าการและช่วยว่าการในอีกหลายกระทรวง ● ● แต่ทว่าประชาธิปัตย์เองยังต้องเผชิญ “ศึกภายใน” ที่เป็นการงัดข้อกันระหว่าง “กลุ่มहनุนบักตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพลังประชารัฐ กับ “กลุ่มอภิสิทธิ์” ที่ประกาศตัว “ไม่เอาประยุทธ์” มาตั้งแต่ต้น แม้เสียงจากกลุ่มแรกดูเหมือนว่าจะเบียด แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปจบที่การ “ทุบโต๊ะ” เพื่อเป็นมติพรรค ● ● เช่นเดียวกับ “ค่ายสีน้ำเงิน” ที่ขณะนี้ยังคงต้องรอการตัดสินใจ โดยเฉพาะท่าทีจาก “เสี่ยหนู” อนุน หิน ชาญวีร์กุล ที่เตรียมเดินสายพูดคุยพรรคการเมืองเพื่อกำหนดทิศทางพรรค ท่ามกลางกระแสข่าวความไม่ลงตัวการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่อาจทำให้ภูมิใจไทย “พลาดเป้า” เสียเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการในกระทรวงสำคัญอย่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ไป ● ● เมื่อเกมต่อรองยังไม่จบทิศทางการเมืองของทั้ง 2 พรรคจึงต้องไปลุ้นกันที่ 3 คำตอบนั้นคือ

1. **ตัดสินใจร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ** ซึ่งหากเป็นคำตอบนี้สิ่งที่ต้องติดตามคือท่าทีจาก ส.ส.ประชาธิปัตย์กลุ่มที่ประกาศไม่เอาบักตูที่ว่าจะลงมติ(แบบเปิดเผย) “เห็นชอบ- ไม่เห็นชอบ - โหวตโน หรือ โนโหวต” ● ●
2. **ให้สมาชิก “ฟรีโหวต”** คือสามารถลงมติได้อย่างอิสระโดยไม่เป็นมติพรรค ซึ่งหากเป็นแนวทางนี้ก็อาจมีข้อดีในแง่การสลัดภาพความเป็น “งูเห่า” ออกไปได้ เพราะมติที่แตกต่างจะไม่ถือเป็นการโหวตสวนมติพรรค ● ●
- และ 3. **การประกาศจุดยืนเป็นขั้วที่ 3** ซึ่งดูเหมือนว่าจะไปเข้าทางกับขั้วที่ 2 อย่างพรรคเพื่อไทยที่กำลังแก้เกมประกาศสละตำแหน่งสำคัญทุกตำแหน่ง เพียงแค่ให้พรรคขนาดกลางมาร่วมโหวตเพื่อสกัด “บักตู” และล้มกระดานคสช. เท่านั้น หากเป็นไปในแนวทางนี้โอกาสในการเกิด “งูเห่า” โดยเฉพาะสมาชิกประชาธิปัตย์กลุ่มที่สนับสนุนบักตู ย่อมมีสูงไม่แพ้แนวทางแรก ● ●

● ● อีกไม่นานคงจะได้รู้กันว่าท้ายที่สุดแล้วเกมต่อรองของทั้ง 2 ค่ายจะเฉลยคำตอบออกมาที่ข้อใด? แต่ที่แน่ๆ มติที่ออกมาย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพความเป็นเอกภาพของแต่ละพรรคอยู่ไม่มากก็น้อย...

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ 'สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่' ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรรุ่นใหม่เป็นผู้นำชุมชน ยกกระตือรือร้นอาชีพเกษตรกรรม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าววาทะการเกษตรของไทยกำลังเผชิญความท้าทายที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้มีความรู้ และทักษะที่จะสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การทำเกษตรแบบ 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีแรงกดดันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศในภาคการเกษตรไทย และความเสียหายจาก Disruptive Technology กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำอาชีพเกษตรกรรมที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ขณะที่ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดเผยว่า สวก. เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในด้านการเป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ล่าสุด สวก. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้มันึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำ โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่



ของการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรของไทย โดยคัดเลือกผู้ที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่า เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

เน้นการบูรณาการศาสตร์หลากหลายด้านเพื่อสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา



ขึ้นมาใหม่คือการสอนแบบชุดวิชา ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละชุดวิชาเพื่อสะสมในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และขอรับ

Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีประสบการณ์มาเสริมองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชน “วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยด้าน



การเกษตรและผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน เป็นหลักสูตรที่ปรับใหม่ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบการกิจการยุคใหม่ การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน โดยเราได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และสานต่อแนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากรด้านเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนำแนวคิดศาสตร์พระราชาศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล มาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม” ผอ.สวก.กล่าว

ปริญญาได้ การเรียนการสอนในแต่ละชุดรายวิชา เน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ออกแบบการเรียนได้ตามที่ตนเองต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล ที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เน้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) สามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (สตาร์ทอัพ) หรือเกษตรกรรมแบบผู้ประกอบการ โดยทุนการศึกษา

สำหรับโครงการ “ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9” เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เป็นการมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวม 90 ทุน งบประมาณรวม 31,500,000 บาท (350,000 บาท ต่อทุน) โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ปี 62-64) ปีละ 30 ทุน หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาค แบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ใช้เวลาเรียน 2 ปี นิสิตจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า 120 หน่วยกิต ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒที่ยั่งยืน) ชื่อย่อคือ วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒที่ยั่งยืน) หรือ Bachelor of Science (Knowledge of The Land for Sustainable Development) ชื่อย่อ B.S. (Knowledge of The Land for Sustainable Development) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน และฝึกภาคสนามที่แปลง/ฟาร์มในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชุมชนเกษตรกรรมของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา หรือพื้นที่ทำการเกษตรของเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. โทร. 0-2579-7435 หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.arda.or.th